



11 July 2017

WHERE TO GO WHERE TO EAT WHERE TO SLEEP

หน้าหลัก ที่กินแบบน่า ที่พักแบบน่า ที่เที่ยวแบบน่า ทวีป55ว อัปเดตเรื่องเที่ยว เที่ยวเมืองนอก โดฟิสโด้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ไปรษณีย์ TRIP STORY




**ที่พักสวยน่าอยู่น่าพักบุรี**  
**สดใสสายเขียว เจริญรุ่งเรืองสบาย นุ่มนวลรูปถ่าย**

วันเดียวเที่ยวแบบโนแพลน เช็किनคาเฟ่ริมคลอง เดินช้อปปิ้งเกาะเกร็ด แล้วจบที่สนามโกคาร์ท "อิมแพ็ค สปีด พาร์ค"

205 Shared


Facebook Twitter Google+ LINE

1,246 6 2560




Tripgether 303,656 likes  
Like Page Contact Us

มีวันหยุดกับเค้าทั้งทีจะนอนอยู่บ้านเฉยๆ ได้อย่างไร 55วนี่ทริปเท่ๆเลยขอพาออกไปเที่ยว ไปเช็คอินที่เมืองนนท์ เดินตลาดแนวคาเฟ่ริมคลอง แล้วต่อด้วยกิจกรรมสนุกเร่งความเร็วให้ใจมันสูบฉีดที่สนาม โกคาร์ท "อิมแพ็ค สปีด พาร์ค" ถ้าพร้อมแล้ว...ลุยกันเลย



เริ่มต้นทริปวันหยุด ขอแวะไปเติมพลังในช่วงเช้าที่ร้าน ฮา ลม ดี คาเฟ่ ร้านคาเฟ่ริมคลองบรรยากาศสบายๆ ย่านบางทรายบรรยากาศในร้านตกแต่งในสไตล์ลอฟท์เก๋ๆ



agoda  
ที่พักลดสูงสุดถึง 80%  
ทุกที่ ทุกเวลา  
ดาวน์โหลด agoda app

เริ่มต้นขึ้นวันสุดสัปดาห์ และจะไปเดินฟังเสียงในวัดเก่าแก่ที่วัดบ้าน ต.สม. ๕ ตำบลบ้านคาเพื่อชมของโบราณจากคนโบราณที่วางขายในตลาดนัดสุดสัปดาห์



บริเวณตลาดนัดมีอาคารประมาณ 10 คูณ เมื่อเดินมาภายในบ้านจะตกแต่งในตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ทันสมัยและทันสมัย โดยที่แบ่งให้สองห้องแบบ Indoor และ Outdoor โดยที่ทั้งสองโซนมีดีคือของอร่อยที่น่าทานได้หมดเหมือนกันทั้งจากบ้านที่อยู่กับเพื่อนที่มานัดนัดมาที่นี่เพื่อชมของโบราณจากคนสุดสัปดาห์



ส่วนเมนูอาหารของบ้านมีดีทั้งสี่อย่างทั้งเมนูอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มสุดอร่อย โดยเมนูและบ้านเป็น ๒ เกออร์มีเชอ และเครื่องดื่มหวานๆ สุดอร่อย



เกาะกรังสามารถเดินได้ฟรีตลอดทั้งวัน บ้านคา บ้านชาวนาเกาะกรังมีหลายอย่างให้เราได้ดูของของชาวบ้านที่ขายกันด้วย และนอกจากของอร่อยๆ แล้วยังมีเกาะกรังยังมีที่วัดใหญ่ วัดน้อยให้เราได้ชื่นชมสถานที่วัดกรรมสวนๆ เหมือนตาเป็นแบบ



หลังจากสโลว์ไลฟ์ไปกับชีวิตชาวนอนยูทีเกาะเกร็ด เราก็เปลี่ยนชีวิตให้เร็วขึ้นที่สนามโกคาร์ต "อิมแพ็ค สปีด พาร์ค" เป็นสนามโกคาร์ตระบบไฟฟ้า ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเมืองทองธานี



สำหรับสมาชิกใหม่อย่างเรา ก็ต้องลงทะเบียน เสียค่าสมาชิกทำบัตรใหม่คนละ 100 บาท ค่าใช้บริการโกคาร์ตสำหรับผู้ใหญ่คนละ 600 บาท และค่าใช้บริการโกคาร์ตสำหรับเด็ก 480 บาท



หลังจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พาเราไปอบรม ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สนามและรถโกคาร์ท



เมื่อได้ทราบข้อมูลการใช้รถโกคาร์ท และรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ลงสนามจริงกันแล้ว โดยสนามจะมีความยาวสูงสุดต่อรอบถึง 800 เมตร ในสนามจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัย เขาเป็นว่าใครที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ อุ่นใจได้อย่างแน่นอน

และนอกจากจะได้ทดสอบความเร็ว วัดใจกับเหล่าสายลุยแล้ว ที่นี่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้บริการอย่างมากมายทั้งบูทคาเฟ่ ร้านอาหาร ให้เราได้อินเอร์ออยกับอีกด้วย สนามโกคาร์ท "อิมแพ็ค สปีด พาร์ค" เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์-วันศุกร์ จะเปิดตั้งแต่เวลา 16.00 - 00.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ จะเปิดตั้งแต่ 12.00 - 00.00 น.



สำหรับใครที่กำลังใช้วันหยุด ให้หมดไปกับการนอนเล่นมือถือ เราอยากชวนคุณออกมาเที่ยว นนทบุรีเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ได้ทั้งสายลุยกับ สุยเที่ยว เอาเป็นว่าทริปนี้เป็นอีกหนึ่งทริปสั้นๆก็อยากให้คุณแวะไว้ใกล้แล้วออกมาเที่ยวนนทบุรีกัน

**Story:** ทริปเก็ทเตอร์

[Translate](#)

Tripgether review IMPACT Speed park.